

ประจำวันที 20-26 กันยายน 2560

พาณิชย์แจงระบายข้าวด้วยความสุจริตและโปร่งใส-ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกียร์ว่าง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า กรณีที่มีข่าวบริษัท วีออร์แกนนิค ซึ่งประมูลซื้อข้าวในสต็อกของรัฐไม่ได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นั้นทางบริษัทฯ ก็จะต้องรับผิดชอบในความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ส่วนคุณสมบัติของบริษัทฯ นั้น จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ใช้ยื่นประมูลต่อคณะกรรมการเปิดซอง ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560

"เมื่อบริษัทฯ ได้รับมอบข้าวที่ซื้อไปแล้วจะต้องนำข้าวที่ซื้อไปทำปุ๋ยตามที่แจ้งไว้ในการประมูล ตามเงื่อนไขประกาศประมูลกำหนดไว้ หากปรากฏว่าบริษัทนำข้าวที่ได้จากการประมูลไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในการประมูลก็เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบบังคับให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องรับผิดชอบไป" นางดวงพร กล่าว

ส่วนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ระงับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 และการระงับการทำสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ทำให้สามารถดำเนินการระบายข้าวได้ตามปกติต่อไปนั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ชะลอการปฏิบัติงานในการระบายข้าวในสต็อกตามที่มีการกล่าวหา แต่การระบายข้าวในสต็อกของรัฐต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการคือ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีได้เป็นการตัดสินใจของกรมการค้าต่างประเทศเพียงหน่วยงานเดียวตามลำพัง

"ที่ยังไม่มีการระบายข้าวโดยทันทีทันใดหลังจากศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากเจ้าของคลังบางรายที่มีข้อข้องใจเรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าว รัฐบาลจึงให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้จนได้ทราบชัดเจนแล้วว่า การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ประกอบกับการที่รัฐบาลจำเป็นต้องระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ต้องมีการกำหนดมาตรการ และการกำกับควบคุมดูแลมิให้ผู้ซื้อข้าวลักลอบนำข้าวดังกล่าวไปขายในตลาดการค้าข้าวปกติเพื่อผู้บริโภค ดังนั้นการระบายข้าวที่เตรียมการไว้แล้วในครั้งต่อไปซึ่งมีปริมาณมาก จำเป็นต้องรอความพร้อมในด้านบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้มีการลักลอบนำข้าวไปขายในตลาดข้าวบริโภค ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการระบายข้าวในครั้งต่อไปได้ไม่ช้า มิได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเกียร์ว่าง ตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด" นางดวงพร กล่าว

และกรณีข้อร้องเรียนคลังสินค้า บจก.เจ อาร์ ดีไบรท์ มอเตอร์อินดัสทรีส์ จังหวัดสงขลา นั้น ข้อเท็จจริงข้าวในคลังดังกล่าวได้นำออกมาทยอยขายแล้วหลายครั้ง เมื่อเดือนธันวาคม 2557 เดือนมิถุนายน 2559 และเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งผู้ซื้อทุกรายได้ไปทำสัญญาซื้อขายข้าวกับ อคส.แล้ว แต่มีปัญหาในขั้นตอนการรับมอบข้าวระหว่าง

เจ้าของคลังกับผู้เช่าช่วง ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบข้าวได้ตามสัญญา มิใช่ปัญหาไม่ระบายข้าวในคลังตามที่กล่าว
กาเช่นกัน ซึ่ง อคส.ในฐานะคู่สัญญา เป็นผู้กำกับดูแล ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

"การดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบ โดยมีขั้นตอนกระบวนการทำงานและแบ่งความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน จึงยืนยันว่าขั้นตอนการระบายข้าวในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าว ได้พยายามเร่งรัดการระบายข้าวตามแผนงาน
และแนวทางการระบายที่คณะกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบ ด้วยความสุจริตและโปร่งใสมากโดยตลอด" นางดวง
พร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

2 รายชิงคำตั้งตลาดกลางข้าวสาร! “พาณิชย์”เผย “ตลาดไท-ตลาดต๋อยอด” ผ่านคุณสมบัติ เปิด โอกาสแสดงวิสัยทัศน์ก่อนสรุปผลคัดเลือก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
คัดเลือกสถานที่ของเอกชนเพื่อจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร หลังจากที่เปิดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เดือน
มิ.ย.2560 และมีผู้สนใจสมัครรวม 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเชนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
บริหารจัดการตลาดไท 2.บริษัท TCC Land Asset World ในเครือ TCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้บริหาร
ตลาดต๋อยอด และ 3.บริษัท บูรณากาญจน์ จำกัด โดยปัจจุบันเหลือผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 2 ราย คือ ตลาดไท และ
ตลาดต๋อยอด ส่วนบริษัท บูรณากาญจน์ ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในกำลังอยู่ระหว่างการเรียกให้ผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 2 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะทำงาน โดยได้เรียกตลาดไทมาชี้แจงแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการประสานให้ตลาดต๋อยอดเข้ามาเสนอแผนและ
รูปแบบการจัดตั้งตลาด และคาดว่า น่าจะได้ข้อสรุปว่าเอกชนรายใดจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้ง
ตลาดกลางข้าวสารได้ในเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร ได้มีการตั้งข้อสังเกต
ในวงการค้าข้าวกันว่าทำไมถึงใช้เวลานานมาก เพราะได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560 จนถึงปัจจุบันก็
เกือบจะ 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่สามารถคัดเลือกเอกชนได้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่ได้มีการลือสเปกให้เอกชนรายใด
ในโครงการตลาดกลางข้าวสาร แต่ที่ล่าช้า เพราะต้องดูข้อเสนอของเอกชนที่ยื่นมาก่อนว่ามีรูปแบบที่ตอบโจทย์ของ
กระทรวงพาณิชย์หรือไม่ โดยยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป คาดว่า ภายในปีนี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน
เกี่ยวกับรูปแบบของตลาดกลางข้าวสารที่จะจัดตั้งขึ้น

ที่มา Commerce News Agency

ตลาดกลางข้าวสาร “สอล่ม” พาณิชย์มาแปลกอ้างไร้บทบาท

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ที่กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากลแห่งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร 3 ราย ได้แก่ 1) กลุ่มตลาดไท ของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเชนจ์ จำกัด
2) กลุ่มทุนของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริษัท บูรณากาญจน์

จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำข้าวเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี และ 3) กลุ่มตลาดตะวันออก ของบริษัท ตะวันนา ไนท์ บาคารี ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และได้กำหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะทำงาน ซึ่งมี นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน รอบแรกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และแจ้งว่าจะประกาศผลการคัดเลือกบนเว็บไซต์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

แต่หลังจากนั้น นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน แจ้งว่า มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีนางสาวสุทศินี ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน นัดผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 2 ราย คือ ตลาดไท และตลาดตะวันออก ให้กลับมาเจรจาต่อรองในรอบ 2 แต่มีการเลื่อนนัดอีกหลายครั้ง กระทั่งวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ “ตลาดไท” ซึ่งมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด เข้ามาแสดงข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นมีนัดหมาย “ตลาดตะวันออก” เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์รอบ 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 แต่ก่อนถึงวันนัด กรมการค้าภายในได้แจ้งเลื่อนอีกเป็นวันที่ 14 กันยายน จากนั้นแจ้ง “ยกเลิก” การแสดงวิสัยทัศน์ของตลาดตะวันออกรอบ 2 โดยมีการให้ข้อมูลว่า โครงการนี้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแล้ว อาจจะต้อง “ยกเลิก” โครงการ

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายในอีกครั้ง แต่ได้รับคำตอบเพียงว่า การเจรจารอบ 2 กับผู้ประกอบการเป็นกระบวนการปกติ ทางกรมการค้าภายในต้องการให้เอกชนนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะสามารถพัฒนาโครงการอย่างไรให้ดีขึ้นจากรอบแรก ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณา ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไร

แหล่งข่าววงการค้าข้าวโดยเฉพาะกลุ่มโรงสีซึ่งสนับสนุนการตั้งตลาดกลางข้าวสารมองว่า ตลาดใหม่มีความได้เปรียบในทุกด้าน เพราะมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรมายาวนาน เป็นที่รู้จักในวงการเกษตร และมีเครือข่ายมากมายตรงกับหลักเกณฑ์ทุกอย่างตามที่ไออาร์ แต่อาจไม่ถูกใจ “ผู้ใหญ่” เพราะมีแผนสนับสนุนอีกรายมากกว่าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกโครงการนี้อาจกระทบต่อภาพรวมตลาดข้าวในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี ปี 2560/2561 อาจจะปรับตัวลดลง เพราะกลไกที่ภาครัฐวางไว้ เพื่อเพิ่มช่องทางการทำตลาดข้าวสารไม่สามารถทำได้ เท่ากับต้องทำการค้าปกติ ซึ่งโรงสีที่มีจำนวนมากต้องไปแย่งขายให้กับผู้ส่งออกที่มีไม่กี่รายเหมือนเดิม

สำหรับที่มาของโครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นหลังจากนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมคณะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศจีน เมื่อวันที่ 7-12 ธันวาคม 2559 และได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมตลาดกลางข้าวสารในประเทศจีน จึงมีเป้าหมายจะจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารในประเทศไทย เพราะมองว่าไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก มีการส่งออกปีละ 9-10 ล้านตันควรจะมีตลาดกลางข้าวสารเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารจากระบบปกติ จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์กำหนดให้ทำทั้งในรูปแบบตลาดจริงและออนไลน์ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ดำเนินการจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ต้องจัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เอกชนต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นที่รู้จัก มีสถานที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ในกรุงเทพฯ

หรือจังหวัดใกล้เคียง และต้อง “รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด” ส่วนภาครัฐจะสนับสนุนเรื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเท่านั้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แบงก์สะท้อนแสนล้าน กู้สร้างโกดังข้าวสาลี NPL

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ถึงการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในรอบ 3
ปีที่ผ่านมา ผลการขาดทุนทางบัญชี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โครงการปี 2554-2557 ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน
2557 ขาดทุน 5.36 แสนล้านบาท ขณะที่ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2558 ขาดทุน 5.81 แสนล้านบาท
เช่นเดียวกันที่ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2559 ขาดทุน 5.81 แสนล้านบาท ส่วนวันที่ 30 กันยายน 2560 จะปิด
บัญชีจำนำข้าวเป็นปีสุดท้าย ปัจจุบันรัฐบาลขายข้าวได้คืนเงินกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) แล้ว 3.5 แสนล้านบาท คาดถ้าขายข้าวได้ทั้งหมดจะคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. ประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ

“เมื่อรัฐระบายข้าวหมดแล้ว สิ่งที่น่าจับตาคือคลังเก็บข้าวที่ผู้ประกอบการได้ไปกู้เงินจากแบงก์มาลงทุน
เพื่อให้รัฐบาลเช่า ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากจะมีปัญหาทันทีเพราะไม่รู้จะไปทำอะไร ปัญหาตรงนี้จะลามกระทบกับ
ธนาคารต่างๆ ที่ปล่อยสินเชื่อซึ่งปล่อยกู้รวมกันไม่น่าต่ำกว่าแสนล้านบาท”

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงสถานการณ์ข้าวโลกว่า กระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2560/61 ประจำเดือนสิงหาคม 2560ว่าจะมีผลผลิต 482.59 ล้านตัน
ข้าวสาร (719.9 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก 483.92 ล้านตันข้าวสาร (721.7 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือลดลง
0.28% จากปี 2559/60 ทั้งนี้จะมีการใช้ในประเทศ 479.06 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.26% การ
ส่งออก-นำเข้าจะมี 43.91 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.38% และสต็อกปลายปีคงเหลือ 122.918 ล้าน
ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.95%

สอดคล้องกับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปีนี้ฝนตกดี สต็อกข้าวไทยไม่มีแล้ว จึง
ทำให้ปีนี้ได้สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวในปี 2560/2561 รอบ 1 ทั่วประเทศอย่างเต็มที่รวม 58 ล้านไร่ (ดูกราฟิก
ประกอบ) ล่าสุดปลูกไปแล้ว 54 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ และทุ่งเชียงราก ประสบความสำเร็จให้ทำนาเร็ว
ขึ้น เพราะจะใช้พื้นที่ดังกล่าวรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

หนุนแปรรูปข้าว-มัน เพิ่มรายได้เกษตรกร

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์ เผยว่าจากผลการศึกษาความต้องการข้าวไทยในเบื้องต้นพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากข้าว เช่น แป้ง
ข้าว น้ำมันรำข้าว และขนมขบเคี้ยว ตลอดจนแปรรูปเป็นเครื่องสำอางและยารักษาโรค เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากผลการศึกษาเสร็จในเดือนกันยายนนี้กระทรวงจะนำข้อมูลไปศึกษาต่อถึงแผนวิจัยประโยชน์
ของข้าวแต่ละชนิดเพื่อนำไปแปรรูปให้เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรปลูกข้าวให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้น จากที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวมากถึงปีละ 10 ล้านตัน แต่ราคา
ยังผูกติดกับการส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่งเป็นหลัก

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ข้าวซึ่งเป็นร่างยุทธศาสตร์การใช้ตลาดนำการค้า
สินค้าเกษตรโดยมีภารกิจในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม รวมถึงการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า

เกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังเป็นการเพิ่มบทบาทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในฐานะผู้ซื้อพืชผลไม้แปรรูปและส่งออกได้ ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์จากข้าวนี้จะช่วยให้เกษตรกรรู้จักตลาดมากขึ้น

“ส่วนในผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังพบว่าไขมันสำปะหลังมีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการได้นอกเหนือจากการใช้หัวมันผลิตเป็นมันเส้นและแป้งมันเช่นในปัจจุบัน”

ด้านนายปราโมทย์ วาณิชานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ไทยมีจุดแข็งจากพันธุ์ข้าวที่ดีกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ขณะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกแต่ทำไมรัฐบาลยังต้องมีมาตรการอุดหนุนราคาข้าวถึงปีละ 5-6 หมื่นล้านบาท เอกชนมองว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณดังกล่าวมาใช้ปฏิรูปข้าวทั้งระบบของประเทศมากกว่า เพื่อลดภาระการช่วยเหลือของภาครัฐ

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

เวียดนามวิจัย 10 ข้าวพันธุ์ใหม่ แข่งเตี๊ตตลาดส่งออกเอเชียนราคาสูงไทย

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากคู่แข่งส่งออกใหม่ที่พยายามพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาสู่ไทย โดยเฉพาะเวียดนามที่พยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวใหม่ ที่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่ำลง ทั้งยังมีคุณภาพสูงออกมาตีตลาดส่งออกเดียวกับไทย ในราคาที่ถูกลงกว่า โดยล่าสุดจะเห็นว่าเวียดนามได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติทั้งนุ่ม เมล็ดยาว เพื่อตีตลาดไทย จากก่อนหน้านี้ที่เวียดนามได้พัฒนาข้าวหอม KDM เข้ามาแข่งขันโดยส่งออกในราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทยถึงตันละ 300-400 เหรียญสหรัฐ

“ไทยมีแต่ข้าวขาวอย่างเดียว แต่เวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาว ให้มีความหลากหลายมากกว่า 10 ชนิด มีทั้งแบบที่ราคาสูงกว่าข้าวขาวทั่วไป เช่น ข้าวขาวเมล็ดยาว นุ่ม ที่เรียกว่าพันธุ์ 5141 ราคา 450 เหรียญสหรัฐ ข้าว Nang Hua ที่มีลักษณะเหมือนข้าวหอมมะลิ ไม่หอมเท่ากับข้าวมะลิไทย ราคาตันละ 550 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข้าวทั่วไปจะส่งออกราคาตันละ 370-380 เหรียญสหรัฐ ข้าว ST21 เมล็ดสั้น ผสมมาจากพันธุ์ของประเทศใต้หวัน ราคาตันละ 470-480 เหรียญสหรัฐ”

โดยปัจจุบันการส่งออกข้าวของเวียดนามทำได้ปริมาณปีละ 6-6.5 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิประมาณ 1.5-1.6 ล้านตัน ข้าวเหนียว 600,000 ตัน ข้าวขาวชนิดเดิม และข้าวขาวชนิดราคาสูง อีก 3-4 ล้านตัน จากความได้เปรียบทั้งความหลากหลายของข้าว ที่เจาะตลาดแต่ละเซ็กเมนต์ ความสะดวกและต้นทุนโลจิสติกส์ เช่น การส่งออกไปจีนผ่านชายแดน โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทำให้มีตัวเลขตรงนี้เพิ่มจากช่องทางส่งออกปกติได้อีก 1.5-2.0 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญกล่าวอีกว่า หลักการพัฒนาของเวียดนามจะเน้นความต้องการของตลาดเป็นหลัก แล้วมุ่งพัฒนาพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่หลักการพัฒนาข้าวของไทยยังเป็นแบบเดิม กล่าวคือ มุ่งเน้นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวนาเป็นหลัก และดูแลต้นทุนการผลิต แต่ไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน หรือปรับตัวตามทิศทางตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พันธุ์ข้าวยังเป็นแบบเดิม และยังคงคุณภาพแย่ลง ๆ ทุกวัน เช่น ความหอมลดลง อีกทั้งไทยยังมีปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่ามากกว่าคู่แข่งอีก 7-8% ในปีนี้

เมียนมาร์

วงการค้าข้าวระบุว่า ราคาข้าวในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวมากขึ้น โดยได้แนะนำเกษตรกรไม่ให้เร่งรีบขายข้าวแต่ควรจะรอขายในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น หรือในช่วงที่เห็นว่าราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรก (เมษายน-สิงหาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน และคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ถึง 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะเกินกว่าที่คาดไว้ด้วย โดยเมื่อไม่นานมานี้ เมียนมาร์เพิ่งจะลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดหาข้าวจำนวน 300,000 ตันต่อปีให้แก่บังคลาเทศ

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) ระบุว่า ในปีงบประมาณนี้นับจนถึงช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วมากกว่า 1 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 620,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

คณะทำงานด้านวิชาการ (technical working group; TWG) ได้เสนอแนวทางให้รัฐบาลใช้มาตรการกำหนดภาษีนำเข้าข้าวที่สูงถึง 400% เพื่อทดแทนระบบการนำเข้าข้าวแบบจำกัดปริมาณ (quantitative restrictions) ที่หมดอายุลงไปแล้วตามข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์การการค้าโลก เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรในประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) ได้พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสที่ 3 จะมีประมาณ 3.36 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ที่ 3.39 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงจากการที่เกิดภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่

คณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 7 พันล้านเปโซให้แก่องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) เพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรคิดเป็นจำนวนประมาณ 388,889 ตัน ในราคา 17 เปโซต่อกิโลกรัมในปีหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การสำรองข้าวของประเทศ ซึ่งนอกจากแผนการจัดหาข้าวในประเทศแล้ว NFA ได้ยื่นแผนการนำเข้าข้าวในปีหน้าจำนวนประมาณ 580,050 ตันในแก่สภาไปพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ตามแผนการของ NFA ในปีหน้าได้ตั้งเป้าในการจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าในปีที่ตั้งไว้ที่ 255,000 ตัน โดยให้เหตุผลว่าการเก็บสต็อกข้าวในรูปของข้าวเปลือกจะดีกว่าข้าวสาร เพราะสามารถเก็บได้นานและเลือกช่วงเวลาที่จะนำข้าวออกมาใช้ได้เมื่อต้องการที่จะใช้ นอกจากนี้การรับซื้อข้าวเปลือกยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรงอีกด้วย

นาย Emmanuel Esguerra ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ University of the Philippines กล่าวว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการบรรลุความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวภายในปี 2565 ควรได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยจากนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ Esguerra กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตข้าวในฟิลิปปินส์มีต้นทุนสูงกว่าในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออกข้าวเช่นเวียดนามและไทย ในฟิลิปปินส์ต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 10-12 เปโซต่อกิโลกรัม ขณะที่เวียดนามและไทย อยู่ที่ 6-10 เปโซต่อกิโลกรัม โดยปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง ได้แก่ ต้นทุนแรงงาน

และเครื่องจักร ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูง ทั้งนี้ราคาข้าวที่สูงส่งผลกระทบต่อชาวฟิลิปปินส์ที่ยากจน โดยครัวเรือนที่ยากจนในฟิลิปปินส์ใช้จ่ายรายได้ประมาณ 20% เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวบริโภค ในการแก้ปัญหา Esguerra เน้นย้ำว่าบทบาทของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้าวเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆของภาคธุรกิจการเกษตรซึ่งรวมถึงข้าว เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่ทดแทนต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศได้ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคต

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 288,233 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 26,849 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ทางการอินเดียตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ไว้ที่ 108.5 ล้านตัน ลดลงจากระดับประมาณ 110.15 ล้านตัน ในปี 2016/17 นอกจากนี้ทางการยังได้พยากรณ์ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Kharif ในปีการผลิต 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ว่าจะมีประมาณ 94.48 ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 96.38 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 20.392 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมากจากข้าวเปลือกประมาณ 3.298 ล้านตัน) ลดลง 13.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.7 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 9.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.68 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 50.6% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 13.54 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.54 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 2 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่สองของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 227,998 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 200,995 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 55.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 146,769 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนสิงหาคม 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 199,516 ตัน เพิ่มขึ้น 71.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 116,302 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 28,482 ตัน ลดลง 6.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,467 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือนแรก (กรกฎาคม-สิงหาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 428,993 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 310,861 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 369,560 ตัน เพิ่มขึ้น 46.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 251,669 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 59,433 ตัน เพิ่มขึ้น 0.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,192 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 0.234 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40.36% เมื่อเทียบกับ 0.159 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้เริ่มโครงการจำหน่ายข้าวทั่วประเทศ (open market sales; OMS) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการที่ราคาข้าวในประเทศกำลังพุ่งสูงขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาจำหน่ายไว้ที่ กิโลกรัมละ 30 ทากาหรือประมาณ 0.37 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าราคาในตลาดทั่วไปประมาณ 20 ทากา โดยประชาชนแต่ละคนจะซื้อได้สูงสุดเพียง 5 กิโลกรัมต่อวันในร้านค้าทั่วไป

รัฐบาลได้วางแผนการนำเข้าข้าวและการเก็บสต็อกข้าวในปีนี้อย่างที่กล่าวมาว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องมีสต็อกข้าวประมาณ 900,000 ตัน เพื่อควบคุมราคาข้าวในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นมากเกินไป ซึ่งในขณะนี้ราคาข้าว (Coarse rice) ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 64 ทากาต่อกิโลกรัม โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ต้นปีราคาข้าวในประเทศได้พุ่งสูงขึ้นไปแล้วกว่า 39% ต่างจากราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้นเพียง 6% เท่านั้น

ในขณะนี้รัฐบาลได้รับข้าวแล้วประมาณ 200,000 ตัน และมีข้าวอีกประมาณ 150,000 ตัน ที่กำลังถูกส่งมาที่ท่าเรือ Chittagong port และคาดว่าจะมีข้าวอีกประมาณ 550,000 ตัน ที่จะถูกส่งมาจากต่างประเทศภายในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 กันยายน สต็อกข้าวของบังคลาเทศมีประมาณ 345,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

พรรค Bangladesh Nationalist Party (BNP) ได้ออกมาโจมตีรัฐบาลว่า กำลังซ้ำเติมประชาชนในประเทศโดยการนำเข้าข้าวเน่าจากต่างประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยนำเข้าข้าวสาลีที่ไม่สามารถบริโภคได้จากประเทศบราซิล โดยระบุว่าเมื่อเร็วๆ นี้มีการนำเข้าข้าวเน่าจากประเทศไทย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเรือสองลำที่เข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือ Chittagong Port เพื่อส่งมอบสินค้าข้าว ได้แก่เรือชื่อ Thai Bin Bay ซึ่งบรรทุกข้าวมาจำนวน 12,000 ตัน และเรือ Diamond A ที่บรรทุกข้าว

จำนวน 19,850 ตัน ซึ่งข้าวที่ส่งมานั้นมีคุณภาพต่ำและไม่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีรายงานว่าหลังจากที่รัฐบาล ฟิลิปปินส์จะรับข้าวจากเรือดังกล่าว ได้มีความพยายามที่จะนำข้าวจำนวนนั้นออกมาขายผ่านช่องทางของเอกชน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1-19 กันยายน ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 54,496 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,689 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 4,907 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 74.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,808 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 49,589 ตัน ลดลงประมาณ 0.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,881 ตัน ในช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,867 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 13,135 ตัน ฝรั่งเศส 8,736 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,870 ตัน อิตาลี 6,302 ตัน โปแลนด์ 5,818 ตัน เยอรมนี 3,005 ตัน โปรตุเกส 2,908 ตัน เบลเยียม 1,849 ตัน สเปน 1,172 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,570 ตัน สวีเดน 992 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน 2560 มีการส่งออก 12,208 ตัน เพิ่มขึ้น 39.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,743 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 10,001 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 69.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 2,207 ตัน ลดลงประมาณ 22.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,855 ตัน ในช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,209 ตัน และ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 6,038 ตัน กรีซ 2,648 ตัน สเปน 1,208 ตัน โปรตุเกส 1,038 ตัน บัลแกเรีย 411 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*